



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับประจำวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 2 มูลค่าข่าว 341,550.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ความสุข ของคนรักดอกไม้ ทำให้ใจเย็น



ณภัทร เขียวธนาภา



### Slow Life

- ▶ เรื่อง : กัญญ์
- ▶ ภาพ : กิตติ ภิรมย์ประจักษ์

ดอกไม้ นอกจากจะสวยงามให้กลิ่นหอมสดชื่นใจแล้ว ยังเป็นสีสันของโลก คนส่วนใหญ่ มักชอบต้นไม้ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะชื่นชื่อกว่า ดอกไม้

คงไม่มีใครเห็นแล้วรู้สึกกลัวหรือขยะแขยง หากแต่เมื่อมือโหรงเหรงทำให้สดชื่นและสบายใจ ที่สำคัญดอกไม้แต่ละชนิดยังให้กลิ่นหอม มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์ ภัทร-ณภัทร เขียวธนาภาติ วัย 26 ปี เรียกได้ว่าชีวิตวัยเด็กของเขาช่างเป็นที่อิจฉาสำหรับหลายๆ คน ที่นอกจากจะได้โตมาท่ามกลางสวนดอกไม้ ซึ่งเป็นธุรกิจของน้าสาวซึ่งเข้านักจัดสวน เขาก็ได้เห็นได้สัมผัสตั้งแต่กระบวนการ

เพาะปลูก ไปกระทั่งดอกไม้เหล่านั้นเป็นบาน ออกดอกสีส้มสวยงาม ทำให้เขาซึมซับคุ้นเคย ตรงนั้นจนกลายเป็นความชอบ มาจนถึงทุกวันนี้และพร้อมจะเดินบนเส้นทางสายนี้ตลอดไป หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาใช้เวลาหนึ่งปีในการทำงานหาประสบการณ์ โดยรับผิดชอบหน้าที่ดูแลเรื่องแลนดสเคปให้กับทางบ้าน ก่อนจะตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้าน

วารสารศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกบริหารสื่อสารมวลชน และในช่วงนี้เองที่ทำให้เขาได้เริ่มทำในสิ่งที่รักและคุ้นเคยมาแต่เด็ก รวมทั้งฝันว่าอยากจะทำงานทางด้านนี้

เขาบอกว่าคิดไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นประถมแล้วว่า อยากจะทำร้านต้นไม้ เมื่อก่อนตอนเด็ก ๆ จะซื้อดอกไม้มาจัดเล่นที่บ้าน บางทีก็เอาดอกไม้ในบ้านมาปักเล่น ชอบจัดดอกไม้แล้วคนมักจะชมว่าจัดสวย ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่รับราชการทำให้เขาไม่ได้รับการสนับสนุนให้เดินตามเส้นทางนี้สักเท่าไร แต่เพราะความชอบส่วนตัวทำให้ในช่วงที่เรียนอยู่ มศว เขาเคยทำงานเป็นฟรีแลนซ์รับจัดดอกไม้ให้เหล่าบรรดาเพื่อน ๆ ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการกุศลเสียมากกว่า เพราะเพื่อนชมว่ามีฝีมือ ขณะที่เขาเองก็ชอบและมีความสุขที่ได้ไปหาซื้อต้นไม้มาจัดให้แล้วเพื่อนชมว่าสวย เห็นแววตาของเพื่อนที่มีความสุขเวลาได้รับช่อดอกไม้ของเขาแล้วเขาก็มีความสุขไปด้วย

แม้ว่าเรื่องค่าตอบแทนมันเทียบไม่ได้กับความสุขที่เขาได้ทำในสิ่งที่รัก ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์และภาพจำของเขาไปแล้วเวลาที่เพื่อน ๆ หรือญาติ ๆ เวลาที่นึกถึงดอกไม้จะนึกถึงเขา “เพราะส่วนใหญ่ในวาระสำคัญเราก็จะให้ดอกไม้กับคนพิเศษหรือเพื่อนฝูง ทุกคนนึกถึงเราก็ต้องนึกถึงดอกไม้ เขาจึงให้ดอกไม้แทนของขวัญในวาระสำคัญของเพื่อน ๆ และคนในครอบครัว”

จนเขาพอหาค่าขนมได้จากการจัดดอกไม้ ตอนเรียนปริญญาตรี และตอนเรียนปริญญาโท เขาก็ทำงานนี้จริงจังมากขึ้นจนมีค่าขนมก้อนใหญ่พอจะหารายได้เสริมช่วยจ่ายค่าเรียนปริญญาโทได้ส่วนหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ จนตอนนี้ก็มีงานจัดดอกไม้เข้ามาเรื่อยจากปากต่อปากของเพื่อน ๆ ญาติ ๆ จนเขาคิดว่าเป็นทางที่เขาพร้อมจะเลือกเดินในถนนสายดอกไม้ โดยก่อนหน้านั้นเขารับจัดดอกไม้ผ่านทางเฟซบุ๊กและ IG : LeFlorists

“ตอนนี้มันมีความชัดเจนและมั่นใจมาก ๆ ว่า เราสามารถทำงานตรงนี้ ทำเป็นอาชีพได้ เราไม่ออกไปทำงานอย่างอื่น อยากทำสิ่งที่เราชอบเราถนัดและมีความสุขจริง ๆ ถ้าให้ไป

ทำงานบริษัทก็นึกภาพตัวเองไม่ออก เห็นภาพตัวเองอยู่ในร้านดอกไม้ของเรามากกว่า (หัวเราะ) คิดไม่ออกจริงๆ ว่า ถ้าไม่ทำเกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้แล้วจะไปทำงานอะไร” เขาเล่าอย่างจริงจัง

ณภัทร บอกว่า ตอนนั้นเขาเรียนจบปริญญาโทแล้ว และมีความมั่นใจว่าตัวเองมาถูกทางว่าจะเป็นคนจัดดอกไม้เขาจึงมีแผนที่จะเปิดร้านขายดอกไม้และต้นไม้จากประเทศฮอลแลนด์ ที่นำหน่อเข้ามาและลงลงไปแปลงเพาะของน้ำสาวที่มีสวนอยู่แถวรังสิต คลอง 12 และที่เขาคือ เพชรบูรณ์ ทำให้เขาสามารถลงมือทดลอง ผสมพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้อย่างเปิดกว้าง ประหนึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาความรู้ยิ่งงี้ยังงั้น

ดังนั้นเขาจะทำให้ครบวงจร ทั้งจัดดอกไม้ จัดช่อ จัดแจกัน ขายหน่อ ขายต้น เขาเริ่มจริงจังกับความฝันมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามักจะเป็นงานช่วยมาโดยตลอด มาเริ่มทำเป็นอาชีพจริงๆ

ขณะที่เขาเล่าถึงช่วงที่เริ่มจริงจังกับการจัดดอกไม้เขาก็ไม่ลืมที่จะถ่ายทอดความประทับใจอันหาที่สุ่มมิได้ ว่าครั้งหนึ่งดอกไม้ที่เขาจัดเรียงมันอย่างสวยงามถูกนำไปถวายแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการกำลังใจ ซึ่งนั่นก็เปรียบเสมือนกำลังใจที่มีค่าในการพัฒนางานของเขาต่อไป

เนื่องจากมีความผูกพันกับดอกไม้มานาน ทำให้วิธีที่จะดึงจุดเด่นของดอกไม้มันๆ ออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดดอกไม้หลายคนอาจพยายามที่จะใส่นั่นเดมนี่ จนดูไม่เป็น

ธรรมชาติ ทั้งที่จริงๆ แล้วดอกไม้แต่ละดอกหรือต้นไม้แต่ละต้น มีความงามในแบบของตัวเอง นั่นคือความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์ในตัวของมันต่างหาก เราจะไม่ได้ตัดให้เขาเป็นทรงอื่น เขากล่าวว่าสไตล์การจัดของเขาคือความสวยที่ดูเป็นธรรมชาติ

นอกจากจะจัดส่งดอกไม้แล้ว ขณะนี้เขายังเรียนรู้ที่จะปลูกมันด้วยตัวเอง โดยส่วนมากที่ปลูกจะผสมผสานไปด้วยดอกไม้ตระกูลไทย และดอกไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนมากมาจากประเทศฮอลแลนด์ แม้ตอนนี้เขาจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองก็ตาม แต่ก็ถือว่าอาชีพที่เขารัก

และตั้งมั่นตั้งแต่เด็กนี้กำลังเติบโตไปได้สวย ประหนึ่งดอกไม้ที่กำลังรอวันผลิบาน เพราะทุกรายละเอียดขั้นตอนเขาบรรจงใส่ใจ ไม่เว้นแม้กระทั่งการส่งของให้ลูกค้าด้วยตัวเอง

ในอนาคตอันใกล้นี้ เขาเผยว่า “อยากทำเป็นอีเวนต์ เปิดเวิร์กช็อปสอนการจัดดอกไม้ ดูแลต้นไม้ ตลอดจนการปลูกต้นไม้ เช่น เมื่อน้องเขากินมาแล้ว จะปลูกให้ขึ้นต้นต้องทำยังไง ขั้นตอนแรก ตัดหัวเหลือแต่หน่อนำมาฝังลม 2-3 วัน ให้แห้งจะได้ไม่มีเชื้อรา ห้ามตากแดด จากนั้นใส่ถุงซีปและแช่ตู้เย็น ทิ้งไว้สักประมาณ 4-5 เดือน เพื่อให้เขาจะได้สะสมอาหารได้เต็มที่ ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเขาจะเก็บอาหารในหัวของเขาอยู่แล้ว ส่วนวิธีดูแลรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง เพราะถ้าบ่อยไปเขาจะเน่า ถ้าเลี้ยงดีๆ ก็แตกหน่อได้ใหม่ได้เรื่อยๆ”

สุดท้ายนี้เขาบอกว่าขอให้ข้อสัจธรรมกับงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน หากทำแล้วเรามีความสุขไม่เคียดร้อนใครก็จงทำมันต่อไปแล้วเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอด “การจัดดอกไม้ก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นนะมีความสุข ทำไปเรื่อยๆ สบายๆ ยกเว้นลูกค้าเร่ง (หัวเราะ) จริงๆ ก็ทำให้ใจเย็นสโลว์ไลฟ์ขึ้นได้ ทำงานที่รักและเลี้ยงตัวเองได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว” เขากล่าวทิ้งท้าย 🍀